
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนขนุน 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
วันจันทร์   ที่  20  สิงหาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลควนขนุน ชั้น 3 
 
เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชาญชัย   ธรรมพิทักษ์ ประธานสภาฯ ชาญชัย ธรรมพิทักษ์  
2 นายประมวล   ชูด า รองประธานสภาฯ ประมวล  ชูด า  
3 นายชาญณรงค์     พันฤทธิ์ด า สมาชิกสภาเทศบาล ชาญณรงค์ พันฤทธิ์ด า  
4 นายสมพร     พงศ์พุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล สมพร  พงศ์พุ่ม  
5 นายอภิชาติ     ขุนพลช่วย สมาชิกสภาเทศบาล อภิชาติ     ขุนพลช่วย   
6 นายสุรเดช    จันทร์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ  
7 นายประยูร    วิจิตรพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประยูร  วิจิตรพันธ์  
8 นายภิเดช     วงอรุณ สมาชิกสภาเทศบาล ภิเดช  วงอรุณ  
9 นายอดิศร    เกษม สมาชิกสภาเทศบาล อดิศร  เกษม  

10 นายไตรวิทย์   นาคะวิโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล ไตรวิทย์   นาคะวิโรจน์  
11 นายพิรศักดิ์    ยอดตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล พิรศักดิ์     ยอดตระกูล  
12 นายวุฒิวัย     ชัยฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล วุฒิวัย  ชัยฤทธิ ์  
13 นายไพรัช    ด้วงแก้ว เลขานุการสภา ไพรัช    ด้วงแก้ว  
14 นางสุจิน   อินทร์บุญแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการสภา สุจิน  อินทร์บุญแก้ว  

 ผู้เข้าร่วมประชุม    
1 นายโชคดี  จิตต์รัตนพงศ์ นายกเทศมนตรี โชคดี  จิตต์รัตนพงศ์  
2 ด.ต.วิทัศน์   ทองพูล รองนายกเทศมนตรี วิทัศน์    ทองพูล  
3 นายณรงค์  สุวิทยาภรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ณรงค์ สุวิทยาภรณ์  
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เลขานุการสภาฯ   - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลครบ 

องค์ประชุมตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1   ประจ าปี  2561  ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ - ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายเลขานุการ  วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561  ได้มีการเปิดสมัยประชุมวันนี้ขึ้น   
ตรงกับวันจันทร์  ที่  20 สิงหาคม  2561  ในการประชุมมีวาระการประชุมทั้งหมด  
3 วาระ ด้วยกัน ผมขอเริ่มระเบียบวาระท่ี 1 ครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    - วันนี้มีสมาชิกขอลากิจ 1 ท่าน คือคุณสุรเดช จันทร์ทอง 
- แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 
เทศบาลต าบลควนขนุนของเรา ได้ล าดับที่ 2 ของจังหวัดพัทลุง 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอใหม่   

 3.1 เรื่อง พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระท่ี 1) 

ประธานสภาฯ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 25 62          
ผู้น าเสนอ คือ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญท่านได้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 

นายโชคดีฯ   -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายโชคดี  จิตต์รัตนพงศ์  
                          นายกเทศมนตรีต าบลควนขนุน ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
   รายงานงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561       

ณ วันที่  30 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลควนขนุน มีสถานะการเงิน 
ดังนี้ 

 
เงินฝากธนาคาร       จ านวน         12,414,020.38 บาท   
เงินสะสม     จ านวน         30,337,685.26 บาท 
ทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน   6,426,362.15 บาท 
เงินกู้คงค้าง    จ านวน           8,819,340.12 บาท 
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  ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร   จ านวน 1,885,000.00 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน     456,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน     330,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 2,000,000.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน     150,000.00 บาท 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง  จ านวน  4,821,000.00  บาท 
 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  19,820,000.00 บาท 
 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน   13,859,000.00 บาท 
 
  รวมประมาณการรายรับท้ังหมด จ านวน  38,500,000.00 บาท 
 
  ประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบกลาง    จ านวน        12,012,283.00   บาท 
งบบุคลากร   จ านวน        14,286,060.00  บาท 
งบด าเนินงาน   จ านวน        11,351,657.00  บาท 
งบลงทุน    จ านวน    100,000.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน   จ านวน    750,000.00  บาท 

รวมประมาณรายจ่ายท้ังหมด  จ านวน  38,500,000.00 บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณา ครับ  

ประธานสภาฯ - ฝ่ายบริหารก็ได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ต่อสภาแห่งนี้  ในจ านวนเงินทั้งหมด 38,500,000.00 บาท       
มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือสอบถามเรื่องงบประมาณเชิญครับ 

นายประยูรฯ   -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายประยูร วิจิตรพันธ์  
                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนขนุน จากที่กระผมได้ดูตามร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณในปีนี้ไม่มี
งบประมาณในส่วนของการพัฒนา ยังไงกระผมขอฝากเรื่องการท าถนนด้วยครับ  
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือสอบถามเรื่องงบประมาณในวาระแรก
เชิญครับ 

นายประยูรฯ - หากไม่มีใครอภิปรายขอเชิญท่านประธานสภาฯได้ลงมาอภิปรายชี้แนะเรื่อง
งบประมาณให้เพ่ือนสมาชิกได้เข้าใจหน่อยครับ 

ประธานสภาฯ - ไม่ทราบว่าเพ่ือนสมาชิกต้องการจะให้กระผมลงไปอภิปรายหรือชี้แนะเรื่องอะไร 
เชิญบอกเรื่องด้วยครับ 

 นายประยูรฯ - มีหลายเรื่องครับ เช่นเรื่องงบประมาณรายจ่ายค่าเช่าบ้านที่ตั้งไว้ นะครับ 

ประธานสภาฯ - กระผมจะให้เพ่ือนอภิปรายกันไปก่อน เพราะถ้ากระผมจะลงไปอภิปรายกระผม
จะต้องท าตามระเบียบการประชุมสภาฯ ข้อ 26 ถ้าประธานลงไปอภิปรายจะต้อง
ให้รองประธานขึ้นมาท าหน้าที่แทนถ้ารองประธานไม่ข้ึนจะต้องหาประธาน
ชั่วคราว ครับ 

นายประมวลฯ - เรียนท่านประธานสภา กระผมนายประมวล  ชูด า สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ควนขนุน การที่เพ่ือนสมาชิกจะให้ประธานลงมาท าหน้าที่ เพ่ือนสมาชิกต้องบอก
ด้วยครับว่า ในระเบียบที่จะให้ประธานลงมาและให้รองประธานขึ้นไปท าหน้าที่
แทนนั้น ตามมาตราที่เท่าไหร่ ข้อที่เท่าไหร่ เพ่ือนสมาชิกต้องแจ้งไปด้วยครับ 

นายวุฒิวัยฯ  - เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายวุฒิวัย 
ชัยฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนขนุน ในส่วนของงบประมาณที่ท่านนายกได้
ชี้แจงเป็นงบแบบสมดุลกระผมเองเห็นด้วยครับ กระผมขอเสนอแนะในส่วนของงบ
บุคลากร อยากจะให้ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างภารกิจ ที่อยู่ท างานเกิน 5 
ปี อยากจะให้มีสวัสดิการต้ังเพ่ิมให้สัก 10% หรือ 20% แล้วแต่จะเห็นสมควรครับ 

นายไตรวิทย์ฯ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายไตรวิทย์ นาคะวิโรจน์                        
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนขนุน จากค าแถลงงบประมาณสถานะการเงินของ
ผู้บริหาร ผมดูแล้วก็คล่องตัวดี การบริหารงานก็ถือว่าไปได้ดี แม้จะมีงบลงทุนเพียง
หนึ่งแสนบาท เพราะงบประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายประจ าเสียเป็น
ส่วนมาก แต่ก็เป็นงบประมาณที่มีความจ าเป็นเพราะโดยรวมแล้วก็เพ่ือประโยชน์ของ
พ่ีน้องประชาชน กระผมถือว่างบประมาณที่ตั้งไว้ก็สมดุลดีแล้วครับ แต่อยากจะฝาก
ฝ่ายบริหารให้ย้อนดูปีที่ผ่านมาว่าได้ท าอะไรไปแล้วบ้าง ตรงไหนที่ยังไม่ได้รับการดูแล
หรือดูแลยังไม่ดีพอ อยากจะให้ เพ่ิมการดูแลขึ้น อีกครับ ถือว่าเป็นการพัฒนา
งบประมาณในรูปแบบที่สมบูรณ์ครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่คุณประยูร วิจิตรพันธ์ จะให้กระผมอภิปรายเรื่องงบประมาณ ต่อไปกระผมขอ
ใช้สิทธิในนามสมาชิกสภาลงไปอภิปรายในวาระแรก ก็ต้องขอเชิญรองประธานขึ้นมา
เป็นประธาน (ตามระเบียบการประชุมสภาฯ ข้อ 26) สักช่วงระยะเวลาหนึ่งเชิญครับ 
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ประธานสภาฯ กระผม นายประมวล ชูด า รองประธานสภาเทศบาลต าบลควนขนุน ประธานสภา 
(ชั่วคราว) เทศบาลต าบลควนขนุนให้ขึ้นมาท าหน้าที่แทนเพ่ือให้ท่านประธานสภาฯได้ลงไป

อภิปราย กระผมก็ขอท าหน้าที่ประธาน(ตามระเบียบการประชุมสภาฯ ข้อ 26)      
ไมท่ราบมีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายในวาระแรก เชิญครับ 

นายชาญชัยฯ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายชาญชัย ธรรมพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ควนขนุน วันนี้มาท าหน้าที่เพ่ือจะอภิปรายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งกระผมดูบางเรื่องที่ท่านบริหารเสนอมา ร่างงบประมาณ
ปีนี้ผมเองจะต้องท้วงติงหน้า 128 – 133 เขาใช้ลายมือเขียนเลขหน้า กระผมเองไม่
แน่ใจว่าตั้งใจจะจัดท าใส่เข้ามาหรือไม่ และตัวอักษรตัวเล็กมาก มาตรฐานของ
ราชการเขาให้ใช้ขนาด 16 Point แต่ที่ผมตรวจดูใช้ขนาด 8 Point การเขียนกระผม
เองสอบถามเขาว่าท าไมจึงท าแบบนี้เขาบอกว่าไม่ส าคัญ ถ้าต้นทางหรือต้นน้ าผิดแล้ว
หมายถึงงบประมาณถ้าผิดตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรก็ดี ปลายน้ า กลางน้ า ก็
เสียหายหมดครับ เพราะเทศบัญญัติเขาจัดท าเพ่ือให้ฝ่ายบริหารมีไว้ส าหรับการ
บริหารงานการจ่ายเงินงบประมาณ ต่อไปขอให้เพ่ือนสมาชิกเปิดมาดูหน้าที่ 6 อันนี้
กระผมขอชมเชย การจัดท างบบุคลากรในกฎเกณฑ์เขาก าหนดไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์
ปีนี้ของเรา 33.61 ต่ ากว่าปีที่แล้วครับ ต่อไปขอให้ทุกท่านช่วยเปิดไปดูหน้า 75    
ค่าเช่าบ้านของส านักปลัด การเบิกค่าเช่าบ้านใช่ว่าใครก็เบิกได้ การเบิกค่าเช่าบ้าน
ต้องเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ปีนี้ส านักปลัดตั้งไว้  6 ราย ผมอยากรู้
ว่าหกรายนี้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจริงหรือไม่ อยากจะให้ช่วยเช็คหน่อยครับ ต่อไปเปิด
ไปที่หน้า 83 ค่าเช่าบ้านของกองคลัง ตั้งไว้ 2 ราย เจ็ดหมื่นสอง แสดงว่ากองคลัง
จะต้องคนละสามพันกว่า เราต้องไปดูที่ระดับเงินเดือนเขามันจะถูกต้องหรือไม่ ปีที่
แล้วเบิกรายเดียว ปีนี้ย้ายมาหรืออย่างไร หรือท าบ้านใหม่ กองสาธารณสุขเป็นกอง
เดียวที่ไม่เบิกเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่บ้านเองเขาไม่เบียดเบียนกระผมยกให้เลยห้าดาว 
ต่อไปหน้า 117 ค่าเช่าบ้านของกองช่าง ปีนี้ตั้งเบิกไว้ 2 ราย ปีที่แล้ว รายเดียว ใคร
ที่ย้ายมา ต่อไปเปิดไปที่หน้า 125 ค่าเช่าบ้านของกองการประปา คนที่ท าเบิกคราว
ก่อน เขาย้ายไปแล้ว ปีนี้ตั้งมาจากไหน ท่านอย่าบอกว่าตั้งไว้ไม่เบิก ผมเชื่อว่าการท า
เบิกเที่ยวนี้ไม่ถูกบางคนเพราะอาจจะอยู่บ้านเองไม่ได้เช่าจริง เพราะผมรู้จักทุกคน
และผมรู้ว่าใครอยู่บ้านเอง เช่าบ้านหรือไม่ และหน้า 90 ค่าเช่าบ้านกองการศึกษา  
กระผมอยากรู้ว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในส่วนของค่าเช่าบ้านของแต่ละกองถูกต้อง
หรือไม่ คนที่เบิกมีสิทธิเบิกจริงหรือไม่ มีการเช่าบ้านอยู่จริงหรือเปล่า จากการที่ดู
งบประมาณค่าเช่าบ้านที่ตั้งไว้ในปีนี้สูงกว่าปีก่อนมากทั้งๆที่ปีนี้ก็ไม่ได้มีพนักงานย้าย
มาเพ่ิมแต่อย่างใด กระผมขอจบการอภิปรายแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - เมื่อท่านประธานท าหน้าที่เสร็จแล้ว ก็ขอเชิญท่าน(นายชาญชัย ธรรมพิทักษ์)   
(ชั่วคราว)   ขึ้นมาท าหน้าที่ประธานสภาฯ ต่อครับ 
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ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณท่านรองประมวล ชูด า ที่ได้ขึ้นมาท าหน้าที่เป็นประธานสภาฯชั่วคราว 
ขอบคุณครับ ต่อไปมีสมาชิกสภาท่านใดต้องการจะอภิปราย หรือสอบถามเรื่อง
งบประมาณ เชิญได้นะครับ 

นายประมวลฯ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายประมวล ชูด า                 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนขนุน กระผมขอฝากผ่านท่านประธานไปยังฝ่าย
บริหารเรื่องศูนย์ฟิสเนต อยากจะให้มีเครื่องเล่นใหม่ๆ ให้ผู้รับบริการได้ใช้บ้าง 
ครับ 

นายโชคดีฯ - ในส่วนของค่าเช่าบ้าน กระผมจะไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าสิทธิ
การเบิกเป็นอย่างไร แต่จริงๆ การเบิกค่าเช่าบ้านทุกครั้งก็ จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้านทุกครั้ง เมื่อคณะกรรมการยืนยันว่ามีการเช่าบ้าน
อยู่จริงกระผมจึงจะอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน แต่เพ่ือความถูกต้อง รัดกุม กระผม
จะท าหนังสือไปยังท้องถิ่นที่แต่ละคนเช่าบ้านอยู่เพ่ือสอบถามว่าผู้ให้เช่าได้ช าระ
ภาษีค่าเช่าบ้านหรือเปล่า เพ่ือเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการเช่าอยู่จริง 
ครับ 

- ในส่วนของท่านประมวล  ชูด า กระผมตั้งใจว่าจะก่อสร้างศูนย์กีฬากลางแจ้งอีก
จุดหนึ่ง แต่ในส่วนของเครื่องออกก าลังกายถ้าเทศบาลได้รับเงินรางวัลประมาณ
สักล้านหรือสองล้าน ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งมาด าเนินการจัดซื้อเครื่องฟิสเนตให้ครับ 

ประธานสภาฯ -  มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายในส่วนของการตั้งงบประมาณหรือ
สอบถามเชิญได้นะครับ ถ้าไม่มีผมจะต้องขอมติ ครับ 

 - ต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกจะรับในหลักการ วาระท่ี 1 หรือไม่ 
- มีสมาชิกรับหลักการ จ านวน 10 เสียง กระผมใช้สิทธิในนามสมาชิก 1 เสียง 
รวมเป็น  11  เสียง 

มติที่ประชุม                 - มีสมาชิกรับหลักการ   11 เสียง 
                                    - มีสมาชิกไมร่ับหลักการ     - เสียง 
    - งดออกเสียง      - เสียง 
 
ประธานสภาฯ - ในเมื่อรับหลักการแล้ว ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

จะใช้ระเบียบข้อ 105 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และในส่วนของ
จ านวนคณะกรรมการ  เราจะใช้ระเบียบ ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ครับ  
-  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอว่าจะเลือกคณะกรรมการสักก่ีคน เชิญได้นะครับ เชิญ 
คุณประมวล ชูด า ครับ 

นายประมวลฯ -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิก และฝ่ายบริหารที่เคารพ ผมขอ
เสนอให้เลือกคณะกรรมการ จ านวน  3 คน ครับ 
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ประธานสภาฯ - ท่านประมวล ชูด า เสนอให้เลือกคณะกรรมการ จ านวน 3 คน มีสมาชิกท่านใด
มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน เชิญเสนอได้นะครับ  ถ้าไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็
ถือว่าเลือกคณะกรรมการ จ านวน 3 คนนะครับ 

 - ท่านสมาชิกท่านใดต้องการจะสมัครหรือเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ คนที่ 1  
เชิญครับ 

นายวุฒิวัยฯ   -  ผมขอเสนอ คุณประมวล  ชูด า ครับ 

ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    -  ผู้รับรอง นายสมพร  พงศ์พุ่ม  และ นายชาญณรงค์  พันฤทธิ์ด า 
 - สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี คุณประมวล ชูด า  เป็นกรรมการแปร

คนที่ 1 ครับ 
- ท่านสมาชิกท่านใดต้องการจะสมัครหรือเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ คนที่ 2  
เชิญครับ 

นายประมวลฯ   -  ผมขอเสนอ คุณไตรวิทย์  นาคะวิโรจน์ ครับ 

ประธานสภาฯ   -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    -  ผู้รับรอง นายวุฒิวัย  ชัยฤทธิ์  และ นายพิรศักดิ์  ยอดตระกูล  
 -  สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี คุณไตรวิทย ์เป็นกรรมการแปรคนที่ 2 

ครับ 
- ท่านสมาชิกท่านใดต้องการจะสมัครหรือเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ คนที่ 3  
เชิญครับ 

นายพิรศักดิฯ์   -  ผมขอเสนอคุณวุฒิวัย  ชัยฤทธิ์  ครับ 

ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
    -  ผู้รับรอง นายประมวล ชูด า และ นายอดิศร  เกษม   

- สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี คุณวุฒิวัย  ชัยฤทธิ์  เป็นกรรมการแปร
คนที่ 3 ครับ 
- ต่อไปไม่ทราบว่าคณะกรรมการแปรจะก าหนดยื่นรับค าแปรเมื่อไรครับ   

นายประมวลฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ฝ่ายบริหาร และเพ่ือนสมาชิก กระผม     
นายประมวล  ชูด า ในฐานะกรรมการรับค าแปร ขอเสนอรับค าแปรจ านวน  4 
วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 – 24 สิงหาคม  2561  ณ ห้องประธานสภาเทศบาล
ต าบลควนขนุน  โดยเริ่มรับค าแปร ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. ครับ และ
จะเรียกประชุมระหว่างวันที่  25-28 สิงหาคม  2561 และจะส่งรายงานการ
ประชุมให้ท่านประธานสภาภายในวันที่  29 สิงหาคม  2561 ครับ 
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ประธานสภาฯ - หากมีสมาชิกท่านใด หรือ ฝ่ายบริหาร ต้องการจะยื่นค าแปรญัตติ สามารถส่ง
ค าแปรเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตั้งแต่วันที่  21 – 24 สิงหาคม  2561  โดย 
ในค าแปรต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย จ านวน  2 ท่าน และต้องให้นายกเทศมนตรี 
รับรองด้วย นะครับ  

 - วันนี้ผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่าน ขอบคุณฝ่ายบริหาร              
ฝ่ายเลขานุการ วันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ   

ปิดการประชุมเวลา  11.15  น. 

 
ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสุจิน  อินทร์บุญแก้ว) 
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายไพรัช  ด้วงแก้ว) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลควนขนุน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1     
ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่......7.....เดือน.....กันยายน........พ.ศ. .....2561........  

ลงชื่อ    ประธานกรรมการ 
                                                    (นายวุฒวิัย   ชยัฤทธิ์) 
 

ลงชื่อ    กรรมการ 
        (นายไตรวิทย์  นาคะวิโรจน์) 
 
ลงชื่อ    กรรมการ 

                                                    (นายอดิศร    เกษม) 
 
 สภาเทศบาลต าบลควนขนุน ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1        
ประจ าปี 2561 แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 34   
ในคราวประชุมสมัย......สามัญ........สมัย.........ที่ 4..........เมื่อวันที่...3....เดือน.....ธันวาคม.......พ.ศ.....2561....   
 
 
     ลงชื่อ                                        
           (นายชาญชัย  ธรรมพิทักษ์) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลควนขนุน 


